



Siêu công thức CoQ10



Thành phần:

Mỗi viên nang gelatin ZIQ có chứa:

Coenzyme Q10 (ubidecarenone)	150mg
Dầu cá – Tự nhiên	500mg
Vitamin E tự nhiên (d-alpha tocopherol)	50IU

Mô tả:

Coenzyme Q10 [CoQ10] là một chất có đặc tính tương tự như vitamin, được tìm thấy trong tế bào cơ thể. Cơ thể chúng ta tạo ra CoQ10, được tế bào sử dụng để tạo ra năng lượng cho sự tăng trưởng và nuôi dưỡng tế bào. CoQ10 còn có tác dụng chống oxi hoá, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc có hại. Trong tự nhiên, CoQ10 tồn tại với số lượng nhỏ trong nhiều loại thực phẩm, nhưng tập trung nhiều nhất trong nội tạng động vật, thịt bò, đậu nành, cá mòi, cá thu và đậu phộng. Khi cơ thể già đi, mức CoQ10 tự nhiên sẽ giảm đến 72%. Ở những bệnh nhân suy tim và suy thận, mức CoQ10 rất thấp. Theo ước tính, cơ thể tổng hợp được hơn một nửa lượng CoQ10 cần thiết, phần còn lại được hấp thụ từ các bữa ăn và thực phẩm bổ sung.

Lợi ích đối với sức khoẻ và cách sử dụng:

ZIQ là một công thức Coenzyme Q10 (CoQ10) tuyệt vời cho tim và sức khoẻ tim mạch. ZIQ cung cấp vitamin E tự nhiên và axit béo Omega 3 chiết xuất từ dầu cá, là liệu thuốc chống oxi hoá mạnh mẽ CoQ10. Những bệnh nhân mắc các bệnh về tim như: suy tim xung huyết, loạn nhịp tim, đau tim, đau thắt ngực, huyết áp cao, cholesterol cao, xơ vữa động mạch, sa van hai lá và bệnh động mạch vành được khuyến bổ sung enzyme này.

ZIQ hỗ trợ duy trì hệ tim mạch khoẻ mạnh.

ZIQ còn có tác dụng ngăn ngừa quá trình oxi hoá của cholesterol LDL và hỗ trợ tế bào sản xuất năng lượng.

Khi chúng ta già đi, lượng Coenzyme Q10 (CoQ10) tự nhiên sẽ giảm, các quá trình tiêu hao năng lượng lớn là thụ thai và phát triển thai nhi ở nữ giới trở nên kém hiệu quả. ZIQ có tác dụng tăng sự di chuyển của tinh trùng ở nam giới. ZIQ cải thiện chất lượng trứng và do đó tăng tỷ lệ thụ thai ở nữ giới.

Liều dùng:

Để hỗ trợ tim: uống 1 viên ZIQ mỗi ngày cùng bữa ăn hoặc theo hướng dẫn của thầy thuốc

Để tăng sự di chuyển của tinh trùng ở nam giới: uống 2 viên ZIQ mỗi ngày

Để cải thiện chất lượng trứng và tỷ lệ thụ thai ở nữ giới: uống tối đa 4 viên ZIQ mỗi ngày

Trẻ em: theo hướng dẫn của thầy thuốc

Cảnh báo:

Không dùng chung với Wafarin mà không hỏi ý kiến bác sỹ.


Thông báo với nhân viên chăm sóc sức khoẻ nếu các triệu chứng kéo dài.

Thuốc bổ sung vitamin không thay thế chế độ ăn uống có lợi cho sức khoẻ.


Bảo quản: ở nhiệt độ dưới 30°C, bảo quản nơi thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Tránh xa tầm tay trẻ em.

Trình bày: hộp 10 viên nang mềm

Sản phẩm của:

 Zifam Pinnacle Pty Ltd.
Sydney, Australia

Nhà SẢN XUẤT:

 Contract Manufacturing & Packaging Services Pty Ltd.
Smithfield, NSW 2164, Australia.

Để biết thêm thông tin, truy cập:

www.zifampinnacle.com

info@zifampinnacle.com.au

INS199V3